

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 16



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,316 ราย- ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่สมเด็จพระราชินีติจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3,314 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จินวิทยา ศิลปศาสตร์ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ในการนี้ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ด้วยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นนักเคมีอินทรีย์ที่ทำวิจัยค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพและด้านอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่สมเด็จพระราชินีติจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ด้วยชุก ทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวาทะ ความว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ”

วิชาสังคมศาสตร์ แต่สมเด็จพระราชินีติจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อเป็นการยกย่องในพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏในวงวิชาการและเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยสมเด็จพระราชินีติจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นสุข ทรงมีแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับความสุขมวลรวมประชาชาติ เน้นการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุข ทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพบ้านเมืองโดยรักษาความเป็นตัวตนแห่งชนชาติไว้ได้

ทั้งทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติ ทรงมีนโยบายในการส่งเสริมความเป็นมิตรกับนานาชาติประเทศทั้งประเทศใกล้เคียง และประเทศในภูมิภาคอื่น ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ทรงส่งเสริมให้นักศึกษาชาวภูฏานได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศ

มฟล. ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เน้นสร้างสุขในรั้วมหาวิทยาลัย



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ชมรมนักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในภาคการศึกษาต้นมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใหม่จำนวน 38 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 18 คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 20 คน มาจากประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว มาเลเซีย มอริเชียส เมียนมา ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีก 10 คน จาก 5 ประเทศคือ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้มีการแนะนำและให้ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา ทั้งทางด้านการเรียน และการใช้ชีวิต รวมทั้งแนะนำหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนานักศึกษา และโดยเฉพาะหน่วยงานที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในทุกด้านอย่างส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชมรมนักศึกษานานาชาติ โดยมี ผศ.ดร. ร่มเย็น โกศัยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน มฟล. แบบเต็มเวลากว่า 1,000 คน แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับคุณภาพทางการศึกษาในระดับสากล ความพร้อมทางด้านสวัสดิการ รวมถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรม Campus tour เพื่อแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และก่อนหน้านี้ได้จัดกิจกรรม City tour เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้สถานที่สำคัญและสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้สัมผัสวัฒนธรรมทางภาคเหนือเพื่อปรับตัวในการใช้ชีวิตในประเทศไทยอีกด้วย



เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ อิสลามและอารยธรรม และการเสวนาในหัวข้อ ชาติมุสลิมและเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเปิดโลกอิสลาม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหารอีกด้วย

ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวในการเปิดงานว่า นอกจากความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเปิดโลกอิสลามเพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วนั้น เป้าประสงค์อันสำคัญอีกด้านก็คือ การเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์สำคัญของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีรายวิชา MFU Character (MFU 333) โดยกิจกรรมเปิดโลกอิสลามก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นหนทางในการสร้างบัณฑิต ที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

“MFU Character เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาของเรา มีบุคลิกของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงอย่างชัดเจน ซึ่งเราได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย นอกจากการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ แล้วยังได้ปลูกฝังอัตลักษณ์สำคัญให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใด นับถือศาสนาใด หรือเดินทางมาจากประเทศใดในโลกก็ตาม ซึ่งที่ผ่านมา เราได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาของเราเข้าฝึกปฏิบัติงานและรับเข้าทำงาน ว่า นักศึกษาแม่ฟ้าหลวง นอกจากทำงานได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีบุคลิกที่น่าชื่นชมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน นอกจากนี้เรายังปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รวมถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน โดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้จะสะท้อนออกมาเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษาแล้วออกไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ และกิจกรรมเปิดโลกอิสลามนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ MFU Character ซึ่งตรงกับหัวใจหลักอัตลักษณ์ของเราคือความที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม”